



GGC ร่วมกับ ตลท.จัดกิจกรรม

“Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2563” ผ่านระบบ VDO Conference

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “Opportunity Day: บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2563” ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยมีนายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ นายสุวัฒน์ กมลพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการและพัฒนารธุรกิจ นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี นายสุเชษฐ ติ่มมิ่งมี ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ และนายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวางแผนและจัดหาวัตถุดิบ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ณ ห้อง Board Room ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 4

นายวิฑูรย์และผู้บริหาร ได้ชี้แจงแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนว่า ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลประกาศให้ไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศแทนไบโอดีเซล B7 ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายจากเมทิลเอสเทอร์หรือ B100 ได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ถึงร้อยละ 28 ส่วนยอดขายของแพตตี้แอลกอฮอล์ ปรับลดลงร้อยละ 16 มาจากความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ลดลง บวกกับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และมาตรการ Lockdown ทำให้ผู้ซื้อหลักหลายรายในประเทศจีนต้องหยุดดำเนินการผลิต อีกทั้งยังกระทบเป็นวงกว้างในอีกหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ แม้ว่า GGC จะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แต่ด้วยปัจจัยบวกในด้านราคาขายผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้า และค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนลง ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 1/2563 มีแนวโน้มดีขึ้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 239 ล้านบาท ทำระดับสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนการลงทุนในโครงการสำคัญ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Refine Glycerine แห่งที่ 2 เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลีเซอรินดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากเมทิลเอสเทอร์และแพตตี้แอลกอฮอล์ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2563 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดกลีเซอรินที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่โครงการนครสวรรค์ ไบโอดีคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่า 55% และคาดว่าจะ ในไตรมาส 1/2564 จะติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมดได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งพิจารณาวัตถุดิบทางเลือกสำหรับใช้ในการผลิตเอทานอล ส่วนแผนการเริ่มดำเนินการผลิตของโครงการฯ บริษัทฯ จะมีการพิจารณาอีกครั้ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับผู้สนใจ สามารถรับชมและติดตามชมย้อนหลังการจัดกิจกรรม “Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ได้ผ่านช่องทาง www.set.or.th/oppday, SET Application, YouTube และ Facebook SET Opportunity Day

